

## ข่าวประจำวัน ที่ 21 กรกฎาคม 2564

### ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สำนักข่าวไทยออนไลน์	ชงถกแก้ รธน. วาระ2 หลังผ่านงบ 65	4
2	สยามรัฐออนไลน์	"ไพบูลย์" วางกรอบนัดประชุม กมธ. แก้ รธน. 4 นัดจบคาดส่งรัฐสภาพิจารณาหลังผ่านร่าง กม.งบฯ 65 แน่	5
3	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	"ก้าวไกล" ชี้ชกฟอก "ประยุทธ์" ครั้งสุดท้าย - มั่นใจล้มรัฐบาล	6
4	แนวหน้าออนไลน์	'บิ๊กตู' ยันไร้ปัญหาพรรคร่วม ปมแก้ปัญหาโควิด หลัง ภท. โวย 'อนุทิน' เป็นแค่แพะ	8
5	เดลินิวส์ออนไลน์	"บิ๊กตู" ฉุนคำถามสื่อพรรคร่วมลอยตัว ลั่น "ไม่เห็นมีใครไปจะทิ้งผมก็ตามใจ"	9
6	สยามรัฐออนไลน์	"บิ๊กตู" บ่นสื่อ บอก ไม่ใช่เวลาเล่นการเมือง ลั่นกลางกรม. "ถ้าจะออกก็แล้วแต่ ผมจะทำงานต่อ ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตามใจ"	10
7	สยามรัฐออนไลน์	"ไพศาล" ยกคำพูดนายกฯ "พวกคุณจะทิ้งผม ก็ไม่เป็นไร ผมจะทำงานของผมต่อไป" ชี้สะท้อนปัญหาภายในรบ.วิกฤตหนัก	11
8	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'สมศักดิ์' มอง 'นายกฯ' แค่พูดตักคอก 'ภท.-ปชป.' เชื่อไม่มีใครกล้าถอนตัว	12
9	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'สมชัย' ทำนายกฯ สั่งใช้ค่ายทหารเป็น 'รพ.สนาม' ดูแลผู้ป่วยโควิด	13
10	มติชนออนไลน์	ส.ส.ปชป. ร้อง 'บิ๊กตู' ส่งคนสอบจัดสรรวัคซีน เผยมีการเล่นพรรค เล่นพวก หากพบส่งย้าย ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง	14

### บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ข่าวสดออนไลน์	แนวโน้ม เปลี่ยนตัว รัฐมนตรี บ่งชี้ อนาคต รัฐบาล ประยุทธ์	15
2	มติชนออนไลน์	จัดการ 'โควิด' ถ้าม ประยุทธ์ จันทร์โอชา สำเร็จ ล้มเหลว	16
3	คมชัดลึกออนไลน์	เปลี่ยน "ม้า" ไม่ได้ เอวังประเทศไทย	18
4	คมชัดลึกออนไลน์	โควิดพันพิช แฉวงใน "หนู-วิน"	20
5	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์	"ประยุทธ์" สับเปลี่ยนกำลังสู้ พลังประชารัฐชมพิษการเมือง-ตั้งพรรคใหม่	22
6	สยามรัฐออนไลน์	ลือกเป่าโค่น "บิ๊กตู" !	25

7	ไทยรัฐออนไลน์	เพื่อสิ่งใหม่ๆ	27
8	ไทยรัฐออนไลน์	ถึงจุดเสื่อมมนตร์ขลัง	28
9	เดลินิวส์ออนไลน์	แก้ไขรัฐธรรมนูญตัวแปรยุบสภา	30
10	ข่าวสดออนไลน์	อาการ การเมือง อาการ อนุทิน ชาญวีรกุล การแยก แยกตัว	32
11	มติชนออนไลน์	ญัตติ เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ชื่อนาคต ประยุทธ์ จันทร์โอชา	33
12	ข่าวสดออนไลน์	การขยับ ต่อรอง ทางการเมือง พลังประชารัฐ กับ ภูมิใจไทย	34
13	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'วิกฤติโควิด-เรือดำนํ้า' ปมร้อน สนิมกัศกร่อน 'เรือเหล็กประยุทธ์'	35
14	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	เกมการเมือง 'ศบค.-สธ.' ลาก 'ทีมหมอ' ตัวประกัน	37

# ข่าวอ้างอิง

20/07/2564 15:11

ชงถกแก้ รธน. วาระ 2 หลังผ่านงบ 65



กทม. 20 ก.ค. – “ไฟบุลย์” จ่อเสนอรอบพิจารณาถกแก้ รธน. เดือน ส.ค. คาดเสนอรัฐสภาพิจารณาวาระ 2 ได้ หลังผ่านกฎหมายงบประมาณปี 65

นายไฟบุลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... แก้ไขมาตรา 83 และ มาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภาเปิดเผยว่า ได้สั่งให้งดประชุม กมธ. ในสัปดาห์นี้ จากเดิมที่นัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม และประชุมครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 กรกฎาคม เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 และล่าสุดนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ มีคำสั่งงดประชุมไปอีก 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ กมธ. จะกลับมาประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 4 สิงหาคม และวันที่ 6 สิงหาคม

นายไฟบุลย์เปิดเผยว่า การประชุมในครั้งหน้า ตนจะเสนอรอบการทำงานของ กมธ. ที่จะประชุมจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 4 สิงหาคม จะมอบหมายให้รองประธานคณะกรรมการตั้งคณะทำงานเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตามคำขอแปรญัตติ, วันที่ 6 สิงหาคม พิจารณาและลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราตามที่คณะทำงานสรุปเสนอ, วันที่ 10 สิงหาคม เชิญผู้แปรญัตติและสรุปร่างรายงานคณะกรรมการ และวันที่ 13 สิงหาคม รับรองรายงานคณะกรรมการ เพื่อเสนอนายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานรัฐสภา บรรจุวาระพิจารณา วาระที่ 2 ในที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งคาดว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะได้พิจารณาเนื้อหา หลังจากทีสภาฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-742422>

20 กรกฎาคม 2564 15:21 น.

"ไฟบูลย์" วางกรอบนัดประชุม กมธ. แก้ รธน. 4 นัดจบคาดส่งรัฐสภาพิจารณาหลังผ่านร่าง กม.งบฯ 65 แฉ



เมื่อวันที่ 20 ก.ค.นายไฟบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... แก้ไขมาตรา 83 และ มาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภาเปิดเผยว่า ตนได้สั่งให้งดประชุมกมธ.ในสัปดาห์นี้ เดิมที่นัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 ก.ค. และการประชุมครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 ก.ค.เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 และล่าสุดนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ มีคำสั่งงดประชุมไปอีก 1สัปดาห์ ทั้งนี้กมธ.ฯ จะกลับมาประชุมอีกครั้ง วันที่ 4 ส.ค.ละ วันที่ 6 ส.ค. ซึ่งในการประชุมในครั้งหน้า ตนจะเสนอกรอบการทำงานของกมธ.ฯ ที่จะประชุมจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 4 ส.จะมอบหมายให้รองประธานคณะกรรมการตั้งคณะทำงานเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตามคำขอแปรญัตติ, วันที่ 6 ส.ค.พิจารณาและลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราตามที่คณะทำงานสรุปเสนอ, วันที่ 10 ส.ค.เชิญผู้แปรญัตติและสรุปร่างรายงานคณะกรรมการ และวันที่ 13 ส.ค.รับรองรายงานคณะกรรมการ เพื่อเสนอ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ บรรจุมติพิจารณาว่าระที่ 2 ในที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งคาดว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะได้พิจารณาเนื้อหา หลังจากทีสภาฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/263568>

# กรุงเทพมหานคร

20 กรกฎาคม 2564

"ก้าวไกล" ซ้ำชกฟอก "ประยุทธ์" ครั้งสุดท้าย - มั่นใจล้มรัฐบาล



**"ก้าวไกล" ซ้ำชกฟอก "ประยุทธ์" ครั้งสุดท้าย-มั่นใจล้มรัฐบาล ชงยุบสภา อ้างลาออกเปลี่ยนแค่หัว เครือข่ายคสช. เลือกคนอีบริหารแทน**

นายชัยวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่า เมื่อที่ 19 ก.ค. พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่า จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 และจะยื่นญัตติภายในเดือนสิงหาคม

ส่วนวันที่แน่นอนขอประเมินสถานการณ์ที่เหมาะสมอีกครั้งว่าจะยื่นเร็ว หรือยื่นช้า เพราะสถานการณ์ขณะนี้ มีกระแสไม่ยอมรับรัฐบาลสูงขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับการรัฐมนตรีนี้อภิปรายนั้น ต้องรอให้แต่ละพรรคไปทำรายละเอียดมาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจะเห็นรายชื่อคนที่ถูกอภิปรายฯ ตอนยื่นญัตติ แต่คนหลักแน่นอนคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

“การอภิปรายครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ พรรคก.ก. จะอภิปรายแบบเน้นประเด็น ไม่กระจัดกระจายเหมือนที่ผ่านมา”

นายชัยวัช กล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือกับประชาชน และข้าราชการที่ทนไม่ไหวกับรัฐบาล หากประชาชน และข้าราชการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม และการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ก็สามารถส่งข้อมูลมาที่พรรคก.ก. ได้

"หวังว่าการอภิปรายครั้งนี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งตนคิดว่า สามารถเป็นไปได้ 2 ทาง คือ 1.นายกฯ ลาออก และ 2. ยุบสภาฯ"

ตนเห็นว่า ถ้านายกฯ ลาออกอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนหัวอย่างเดียว และเป็นหัวที่มาจากกลุ่มอำนาจเดิม มีโอกาสที่จะเป็นนายกฯ คนนอก ตามกลไกของรัฐธรรมนูญ คสช. ที่วางไว้ในการสืบทอดอำนาจ ดังนั้นการลาออก และเปลี่ยนหัวอย่างเดียวก็น่าจะคุ้มเสี่ยงในแง่นี้

ขณะที่การยุบสภาอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะเท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจ เลือกพรรคการเมืองที่น่าเสนอนโยบาย และมาตรการที่จะมากอบกู้ประเทศ ในช่วงวิกฤต และหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งการจัดการเลือกตั้งใหม่สามารถทำให้เร็วขึ้นได้

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/949992>

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 19.16 น.

'บิ๊กตู่'ยันไร้ปัญหาพรรคร่วม ปมแก้ปัญหาคovid หลัง ภท.ไว้อ่อนุทิน'เป็นแค่แพะ



"บิ๊กตู่"ยันไร้ปัญหาพรรคร่วม ปมแก้ปัญหาคovid หลัง ภท."อ่อนุทิน"เป็นแค่แพะ ลั่นไม่มีแยกกัน-ทำงานไม่เคยแทรกแซงใคร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ยังคงไม่แถลงข่าวเช่นเคย โดยมอบหมายให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ แทน

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 17.45 น.ที่ผ่านมา นายอนุชา ตอบคำถามแทน พล.อ.ประยุทธ์ ถึงการแก้วิกฤตโควิด-19 ที่ดูเหมือนขณะนี้ นายกฯ และ ศบค.กำลังถูกโดดเดี่ยวจากพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลหรือไม่ โดยเฉพาะกรณี ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่ออกมาปกป้อง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ว่าตกเป็นแพะรับบาปจากปัญหาเรื่องวัคซีน ว่า นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าทุกหน่วยงานโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลยังทำหน้าที่ด้วยกันด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นการทำงานภายใต้โครงสร้าง ศบค.ที่นายกฯ เป็นประธาน และมีทุกหน่วยงานเข้ามาเป็นกรรมการและร่วมกันทำงาน ส่วนเรื่องของคณะกรรมการอื่นๆ ที่มีการแต่งตั้งไปก็เป็นคณะกรรมการชุดเล็กที่ทำงานภายใต้การกำกับดูแลของศบค.ชุดใหญ่อยู่แล้ว ดังนั้นทุกหน่วยงานรวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งให้ข้อเสนอแนะข้อแนะนำและรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการทั้งหมด

"นายกฯ ยืนยันว่าไม่มีการแยกกันทำงานในลักษณะ ไม่บูรณาการและทุกอย่างยังทำงานร่วมกันด้วยดี และนายกฯ เองก็ไม่ได้มีการไปแทรกแซงอะไรทั้งสิ้น นายกฯรับฟังทุกข้อคิดเห็นทั้งในส่วนของคุณะแพทย์และเศรษฐกิจที่ต้องเยียวยา จึงต้องทำความเข้าใจกันไปอย่างต่อเนื่อง" นายอนุชา กล่าว

นายอนุชา กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาล นายกฯก็ขอให้ทุกภาคส่วนต่างๆมีความเชื่อมั่นว่า ณ วันนี้สามารถพูดคุยเข้าใจตรงกัน เพื่อมีเป้าประสงค์ลดการแพร่ระบาดของโควิด การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดอย่างดี มีการนำวัคซีนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อฉีดให้ประชาชนอย่างเร่งด่วน

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/589140>



20 กรกฎาคม 2564 19:52 น.

“บ๊วกตู” จูนคำถามสี่อพรคร่วมลอยตัว ลั่น “ไม่เห็นมีใครไป จะทิ้งผมก็ตามใจ”

“ประยุทธ์” จูนคำถามนักข่าวปมพรคร่วมเริ่มลอยตัวจากปัญหา ลั่นไม่เห็นมีใครจะไป จะทำทิ้งผมก็ตามใจ ทำงานด้วยกันผมก็ดูแลทุกคน ยืนยันกาดัดสินใจไม่ใช่อยู่ที่คนเดียว



เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ช่วงหนึ่งนายกฯได้นำคำถามของสื่อมวลชนที่ทีมงานได้รวบรวมมาให้นายกฯ โดยนายกฯ ถึงกับบ่นด้วยความไม่พอใจให้ครม.ฟัง ว่า ถามอะไรแบบนี้ ผมก็ทำงานของผมไป พวกคุณก็ทำงาน เราก็กทำงาน ไม่เห็นมีใครจะไป ใครจะไปหรือ จะทิ้งผมก็ตามใจ เราทำงานด้วยกันผมก็ดูแลทุกคน” ซึ่งการทำงาน “ในการตัดสินใจของผมแต่ละครั้งไม่ใช่อยู่ๆจะตัดสินใจคนเดียว ผมมีคณะทำงานในชุดที่เสนอ แต่ละเรื่องเข้ามาก็ขอให้ช่วยกันอธิบาย คนไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเอาไปเขียนกันผิดๆถูกๆ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ สำหรับคำถามสื่อมวลชนที่ ทำให้นายกฯออกอาการหงุดหงิด เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเมืองกรณี ส.ส.ภูมิไไทย ออกมา ปกป้องนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุขว่าตกเป็นแพะรับบาป ในเรื่องของวัคซีน เพราะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งคล้ายกับว่า พอรัฐบาล ทำงานไปครึ่งเทอมฯ พรรคร่วมรัฐบาลเริ่ม ลอยตัวจากปัญหา เพราะต้องการคลีนตัวเอง รวมถึงคำถามเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ ยุบสภา เลือกตั้งใหม่หรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีคำถามเรื่องการแก้วิกฤตโควิด-19 นายกฯ และ ศบค. ตอนนี้เหมือนกำลังถูกโดดเดี่ยวจากพรรคการเมืองหรือไม่.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/75816/>

20 กรกฎาคม 2564 19:54 น.

“บ๊วกตู้” บ่นลือ บอท ไมใช่เวลาเล่นการเมือง ลั่นกลางครม. “ถ้าจะออกก็แล้วแต่ ผมจะทำงานต่อ ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตามใจ”



ผู้ลือข่าวรายงานว่ ระหว่งที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกาและรรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั้น มีช่วงหนึ่งที่พล.อ.ประยุทธ์ แสดงความหงุดหงิด หลังเห็นคำถามของผู้ลือข่าวที่ส่งเข้าไปสอบถามพร้อมกับอ่านคำถามให้ที่ประชุมฟังไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าแพะรับบาปเรื่องการจ้ดหาวัคซีน พรรคร่วมรัฐบาลลอยตัว การเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากครม. นายกาโดดเดี่ยว

โดยระหว่งอ่านพล.อ.ประยุทธ์ได้บ่นพึมพำเรื่องคำถามผู้ลือข่าวว่ “ดูแต่ละคำถาม ถามแบบนี้จะให้ตอบอย่างไร ผมไม่ได้ทำงานคนเดียว เราทุกคนช่วยกันทำงาน ผมไม่คิดว่เป็นเวลาเล่นการเมืองนะ ถ้าท่านจะออกจากผมก็แล้วแต่ ผมก็จะทำงานของผมต่อไป ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมก็ตามใจ”

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/263688>

21 กรกฎาคม 2564 09:59 น.

"ไพศาล" ยกคำพูดนายกฯ "พวกคุณจะทิ้งผม ก็ไม่เป็นไร ผมจะทำงานของผมต่อไป" ชี้สะท้อนปัญหาภายในรบ. วิกฤตหนัก



เมื่อวันที่ 21 ก.ค. นายไพศาล พิษมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า

พวกคุณจะทิ้งผม ก็ไม่เป็นไร

ผมจะทำงานของผมต่อไป!!!!

เป็นคำพูดสั้นๆของพลอ.ประยุทธ์ที่ ครม.เมื่อวานนี้ แต่มากความหมาย!!!!

1 เป็นคำพูดที่ไม่เคยพูดมาก่อนนับตั้งแต่ยึดอำนาจเป็นต้นมา

2 เป็นการพูดในท่ามกลางข่าวแพร่หลายว่า พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคจะถอนตัว

3 มีแรงกดดันรุนแรงเข้ามา ทั้งเรื่อง โรคระบาด เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการทุจริตคอร์ปชั่น และความแตกสามัคคี

4 ความหมายของการพูดคือ ถึงแม้พรรคร่วมจะถอนตัว พลเอกประยุทธ์ก็จะทำงานต่อ นั่นคือ อาจจะยุบสภา หรือ

ยอมถูก อภิปรายไม่ไว้วางใจและพ้นจากตำแหน่งเก้าอี้ จึงต้องชิงดำกัน ระหว่างการยุบสภากับ การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะถ้ายื่นแล้วก็จะยุบสภาไม่ได้!!!

5 การพูดแบบนี้แสดงว่าปัญหาภายในรัฐบาลนั้นหนักหนากว่าทุกระยะที่ผ่านมาแน่นอน ที่สำคัญทุกสายโหมกระหน่ำตรงไปที่ตัวพลเอกประยุทธ์

6 กองเชียร์กองหนุนก็ย่อมผวาและอาจแตกหนี!!!

คัมภีร์กระบี่ว่าไว้ว่า

เมื่อใจหวั่นกระบี่ไหว

ใจไหวกระบี่แกว่ง

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/263764>

# กรุงเทพธุรกิจ

21 กรกฎาคม 2564

'สมศักดิ์' มอง 'นายกฯ' แค่พูดตักคอ 'ภท.-ปชป.' เชื่อไม่มีใครกล้าถอนตัว



**สมศักดิ์ ปรึศนานันท์กุล ไม่เชื่อนายกฯ ไฟเขียวพรรคร่วมถอนตัว ชี้แค่พูดตักคอ ก่อนถูกเปิดศึกชกฟอก ประเมินหากยุบสภา 'ภท.-ปชป.' แพ้เลือกตั้งแน่**

นายสมศักดิ์ ปรึศนานันท์กุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สื่อความถึงการถอนตัวร่วมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ว่า หากจะทิ้งไปก็ตามใจ ว่า ตนไม่คิดว่าเป็นการเปิดไฟเขียวให้พรรคร่วมรัฐบาลถอน แต่คือการพูดเพื่อตักทางก่อนการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านที่เตรียมยื่นญัตติเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตามในสถานการณ์โรคระบาดและการแก้ปัญหาที่ไม่แล้วเสร็จ เชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองใดคิดจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล เพราะแต่ละคนมีแผลเต็มตัว ที่อาจทำให้คู่แข่งใช้เล่นงานทางการเมืองในสนามเลือกตั้งได้

“นายกฯ แค่พูดตักคอว่า หากจะไป ก็ไป แต่เชื่อว่าไม่มีใครกล้าไปแน่นอน เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทุกคน ทุกพรรคล้วนบอบช้ำ และหากพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวจะทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมือง คือ รัฐบาลไปไม่ได้ ต้องยุบสภา และเมื่อยุบสภา จะทำให้ขาดรัฐบาลแก้ไขปัญหา ทั้งภูมิใจไทย และประชาธิปัตย์ที่มีเสียงทั้งประเทศ 50 - 60 ที่นั่ง หากไปลงเลือกตั้งในสถานการณ์แบบนี้ ไม่มีทางชนะ” นายสมศักดิ์ กล่าว

เมื่อถามว่าหากยุบสภาเลือกตั้ง ฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้จะแพ้ให้พรรคการเมืองในฝั่งนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนหมายถึงหากยุบสภาตอนนี้ เท่ากับแพ้ แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย เพราะหากสามารถแก้ปัญหาโควิดให้ดีขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ ยังมีโอกาส แต่หากยุบในสถานการณ์ตอนนี้ แพ้แน่นอน แม้จะมีส.ว. 250 เสียง สนับสนุนเป็นเสียงข้างมากในรัฐสภาก็ตาม ดังนั้นตนยังเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ยุบสภา และไม่ลาออก

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950175>

# กรุงเทพธุรกิจ

21 กรกฎาคม 2564

'สมชัย' ทำนายกฯ สั่งใช้ค่ายทหารเป็น 'รพ.สนาม' ดูแลผู้ป่วยโควิด



## "สมชัย" ทำนายกฯ สั่ง "กลาโหม" ใช้ค่ายทหาร ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยโควิด

วันที่ 21 ก.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ค่ายทหารมีไว้ทำไม ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่ง โทรมาหาผม แลกเปลี่ยนความคิดว่า ในภาวะที่โรงพยาบาลขาดเตียง คนป่วยล้น คนติดใหม่เป็นหมื่น คนตายรายวันเป็นร้อย โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามเท่าที่มีอยู่ในภาวะล้นเกินกว่าที่จะรองรับได้อีกแล้ว ทำไมไม่เอาพื้นที่ในค่ายทหาร ซึ่งมีกระจายอยู่ประเทศมาสนับสนุนเป็นโรงพยาบาลสนาม ผมเลยลองค้นดูว่า ประเทศไทยมีค่ายทหารและหน่วยงานของทหารมีใช้น้อยดังนี้

ทัพภาค 1 26 ค่ายทหาร

ทัพภาค 2 16 ค่ายทหาร

ทัพภาค 3 23 ค่ายทหาร

ทัพภาค 4 12 ค่ายทหาร

ทั้งนี้ ยังไม่รวม กทม.ที่ยังเป็นที่ตั้ง พล. 1 รอ. พล. ม. 2 รอ. และ เหล่าสนับสนุนการรบ เหล่าช่วยรบ และ ยังมี สนามกอล์ฟของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วประเทศ วันนี้ยังไม่เห็นการพยายามใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อมาช่วยแก้ปัญหา

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950149>

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 - 10:57 น.

ส.ส.ปชป. ร้อง ‘บ๊วกตุ๋’ ส่งคนสอบจัดสรรวัคซีน เผยมีการเล่นพรรค เล่นพวก หากพบสิ่งย่ำย ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง



ส.ส.ปชป. ร้อง ‘บ๊วกตุ๋’ ส่งคนสอบจัดสรรวัคซีน เผยมีการเล่นพรรค เล่นพวก หากพบสิ่งย่ำย ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

เมื่อเวลา 10.25 น. วันที่ 21 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงถึงการจัดหาวัคซีนว่า ขอเรียกร้องพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงไปตรวจสอบการจัดสรรวัคซีนที่ไม่เป็นธรรมในจังหวัดราชบุรี ที่ผ่านมามีการฉ้อฉลวัคซีนให้กับทุกอำเภอแต่สิ่งที่เกิดปัญหาคือการจัดสรรวัคซีนที่ไม่เป็นธรรม จึงขอให้พิจารณาจัดสรรวัคซีนตามสัดส่วนประชากรและตามพื้นที่ระบาด โดยเฉพาะในอำเภอใหญ่ในจังหวัด เช่น ที่อำเภอบ้านโป่งที่ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุด เพียง 5.63% เมื่อเทียบกับอำเภอเมือง อำเภอดำเนินสะดวก บางแพและโพธาราม ทั้งที่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น

“สิ่งที่ต้องเรียกร้องความเท่าเทียมและเป็นธรรม เพราะทราบว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกในการจัดสรรวัคซีนเกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี จึงขอให้นายกรัฐมนตรีได้ฟังเสียงของประชาชนบ้าง ขอให้ส่งคนลงไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วน ไม่ใช่จัดสรรวัคซีนแบบนี้ หากพบใครที่ทำผิด เล่นพรรคเล่นพวก ขอให้ดำเนินการย้ายออกจากจังหวัดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับจังหวัดอื่น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบความเชื่อมั่นจากประชาชน เขาไม่ได้ด่าจังหวัดเขาดำรัฐบาล จึงขอให้ทำจังหวัดราชบุรีเป็นตัวอย่างในการจัดสรรวัคซีนที่เป็นธรรม” นายอัครเดช กล่าว

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2840356](https://www.matichon.co.th/politics/news_2840356)



หากจับ ‘ปฏิภิกิริยา’ จากพรรคภูมิใจไทย เทียบเคียงกับ ‘ปฏิภิกิริยา’ อันมาจากพรรคพลังประชาชนก็นำไปสู่คำถามที่ว่า ‘ปฏิภักติการ’ ขึ้นต่อไปในทางการเมืองจะเป็นอย่างไร นั่นก็คือ พรรคพลังประชาชนจะยังยึดกุมอยู่กับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ พรรคภูมิใจไทยจะยังร่วมอยู่กับพรรคพลังประชาชนหรือไม่

คำตอบอันแหลมคมอย่างยิ่งในทางการเมืองมิได้มาจาก พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนเท่านั้น หากแต่อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากกว่า เพราะในที่สุดของความรู้สึกกระทั่งตกผลึกกลายเป็นความเห็นอันมาจากพรรคภูมิใจไทยนั้นมิได้ยอมรับว่าปัญหาจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตรงกันข้าม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.ต่างหากคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเต็ม เต็ม นายอนุทิน ชาญวีรกูล อยู่ในจุดที่ ‘อำนาจ’ ถูกแย่งยึดเอาไป ความหมายก็คือ ความปั่นป่วนวุ่นวายในปัญหา ‘โควิด’ ทั้งหมด ทั้งปวงเป็นเรื่องของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำถามที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติภายหลังจากหลายคนแห่งพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาแสดงความเห็นในลักษณะที่ชี้ให้เห็นว่าอำนาจในการ บริหารจัดการปัญหา ‘โควิด’ เป็นของใคร

คือคำถามที่ว่า จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ ในเมื่อความเป็นจริง พรรคภูมิใจไทยก็รู้สึกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 และเด่นชัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 มาแล้วว่าอำนาจมิได้เป็นของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หากแต่เป็นคนอื่น เป็นคนอื่นซึ่งมีความแนบชิดและได้รับความไว้วางใจจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเป็นพิเศษตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ทำให้จึงไม่แต่งตั้งคนๆนั้นยกแทน นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ไม่ว่าการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าการตัดสินใจ ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่าการตัดสินใจของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในประเด็น ‘รัฐมนตรี’ จึงมีความแหลมคม แหลมคมต่อ ‘อนาคต’ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แหลมคมต่อ ‘อนาคต’ ของ รัฐบาลและต่อ ‘อนาคต’ ของพรรคภูมิใจไทย หากจำเป็นต้องมีการยุบสภาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าต่อไป

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news\\_6519097](https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6519097)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - 12:03 น.

จัดการ ‘โควิด’ งาม ประยุทธ์ จันทร์โอชา สำเร็จ ล้มเหลว



ผลอันเนื่องแต่การเข้าบริหารจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของ “โควิด” ถือได้หรือไม่ว่าเป็นความสำเร็จของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะ เป็น “ลือ กตาวน” เมื่อเดือน มีนาคม 2563 ไม่ว่าจะ เป็นการกระชับ “อำนาจ” มากยิ่งขึ้นนับแต่ภายหลังการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 เมื่อเดือนเมษายน 2564

เป็นต้นมาหากดูจากมาตรการ “เข้ม” ล่าสุด ก็น่าสงสัย เพราะว่าการเตรียมผ่านบางส่วนของกระทรวงสาธารณสุข และการแสดงออกของ ศปก.ศบค.อย่างมีจังหวะก้าว เด่นชัดยิ่งว่าจะยิ่งทวีความ “เข้ม” มากยิ่งขึ้นไปอีก ที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือ ความพยายามที่ผลักดันบทบาทของ “ทหาร” ให้เข้ามามีส่วนในการจัดการกับปัญหา “โควิด” ประเด็นก็คือ ยิ่ง “เข้ม” ยิ่งกลายเป็น “คำถาม”

คำถามนี้มีได้เป็นคำถามในหมู่ประชาชน หากแต่น่าเชื่อว่าจะเป็นคำถามซึ่งสะท้อนจากภายในพรรคร่วมรัฐบาล มากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถามว่ามีบทบาท “ร่วม” ด้วยมากน้อยเพียงใด

ขณะเดียวกัน เนื่องจาก นายสาธิต ปิตุเตชะ จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ด้วยถามว่ามีบทบาท “ร่วม” ด้วยมากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่แหลมคมมากกว่านั้นก็คือ ผลงานนับแต่เดือนมีนาคม 2563 กระทั่งเดือนกรกฎาคม 2564 หากถือว่าเป็นความสำเร็จ หมายถึง “ความสำเร็จ” ของใคร

หากประเมินจาก “ท่าที” ของพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะแสดงออกผ่าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ว่าจะแสดงออกผ่าน นายชาติา ไทยเศรษฐ์ มากด้วยความกังขา เป็นความกังขาในบทบาทและ “ความหมาย”

หลังสุด นายศุภชัย ใจสมุทร ถึงกับอุปมาบทบาทของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าเป็นผู้เสียสละให้กับสถานะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสียสละถึงขั้นแทบไม่แตกต่างไปจาก “แพะ”



ขณะที่กล่าวสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ยังจับไม่ได้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อสภาพที่ นายสาธิต ปิตุเตชะ ประสบแต่เชื่อได้เลยว่าจะต้องมีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตัดสินใจยุบสภา เมื่อใดกรณีของ “โควิด” จะกลายเป็นประเด็นในทางการเมืองขึ้นทันที ถ้ามองว่าจะสามารถไป “หาเสียง” สร้าง “คะแนน” ได้หรือไม่

นี่คือโจทย์ที่จะมีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นในทางการเมือง ไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรคประชาธิปัตย์ นั่นก็คือ เป็น “ผลงาน” อันเป็น “ความสำเร็จ” หรือไม่ หากเป็นผลงานและความสำเร็จเหตุใด จึงมีคำถามจาก โทนี วู้ดซัม ประธานเข้ากับ นายธนารท จิ่งรุ่งเรืองกิจ ดังมาไม่ขาดสาย นี่ย่อมเป็น “โจทย์” หลัง “ยุบสภา”

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news\\_2837623](https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_2837623)

## เปลี่ยน "ม้า" ไม่ได้ เอวังประเทศไทย



### กลยุทธ์หนี "พล.อ.ประยุทธ์" เลี่ยงถอยไม่ยกธงขาว พรรคร่วมไม่เปลี่ยน "ม้า" รอพลิกเกมใหม่

วันแรก(20 ก.ค.2564) ของมาตรการล็อกดาวน์ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ไม่ให้ออกจากบ้าน ห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ และเคอร์ฟิว 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 ประชาชนส่วนหนึ่งในกรุงเทพฯ ยังต้องไปทำงานตามปกติ เนื่องจากบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ ไม่เลือกเวิร์กฟอร์มโฮม ตามที่ ศบค.ร้องขอ

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังแตะหลักหมื่นต่อวัน สถานการณ์โควิดระบอบในประเทศไทย ยังไม่ดีขึ้น ในข่าวร้ายก็พอจะมีข่าวดี เมื่อมีการลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ระหว่างอธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้จัดการบริษัท Pfizer ประเทศไทยและอินโดไชนา เพื่อจัดหาวัคซีนโควิด-19 จำนวน 20 ล้านโดส มาให้คนไทย ภายใต้ตราสารที่ 4 ของปีนี้ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกา 1.5 ล้านโดส จะมาถึงในปลายเดือน ก.ค.2564 เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ผู้สูงอายุ และกลุ่มอื่นๆ

ช่วงเย็นวันที่ 19 ก.ค.2564 วงประชุม ศบค.ไม่เป็นทางการ พล.อ.ประยุทธ์ ได้เรียก อนุทิน ชาญวีรกูล และ “คณะสาธารณสุข” มาหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล กรณีไทยจะออกคำสั่งห้ามส่งออกวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในประเทศ เพื่อนำวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนไทยก่อน ซึ่งหากออกคำสั่งห้ามส่งออกก็จะเกิดผลเสียอย่างสูง โดยเฉพาะมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากนั้นไป “หมอหนู” และ “คณะสาธารณสุข” ก็ต้องเปิดการเจรจากับบริษัทแม่-แอสตราเซนเนกา เพื่อขอส่งมอบวัคซีนให้ไทยเพิ่มขึ้น

### กบดาน-หลบกระสุน

วันอังคารที่ 20 ก.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม ได้ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบ้านพัก ภายในกรมทหารราบ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(ร.1 รอ.) โดยนาย ก. จะปฏิบัติตามมาตรการเวิร์กฟอร์มโฮม รวมถึงภารกิจอื่นๆ ก็จะใช้บ้านพักเป็นสถานที่ในการทำการ ในช่วงคุมเข้มมาตรการที่บังคับเข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

นาที่ที่ต้นทุน “กองหนุน” แทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว ความนิยมลดฮวบ “บิ๊กตู” เลือกกลยุทธ์ “หนี” แต่ไม่ยอมแพ้ เลือกที่จะหลบพายุอารมณ์ของคนในสังคม คอยประเมินสถานการณ์แบบเจียบๆ พงศาวดารสามก๊ก ผู้ที่ใช้กลยุทธ์ “หนี” ได้อย่างช้าของที่สุดก็คือสุมาอี้ ซึ่งเวลาเพลิงพล้ำมี 3 ทางเลือก ได้แก่ยอมแพ้ , เจริญ และหนี เพื่อตั้งหลักใหม่

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จึงโพสต์เฟซบุ๊กกว่า “..เพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้ ผมขอให้พวกเราทุกคนไม่ยอมแพ้ต่อช่วงเวลาที่ยากลำบาก ผมและรัฐบาลจะหาทางช่วยทุกท่านให้ได้มากที่สุด และจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อสงครามครั้งนี้”

นี่เป็นการส่งสัญญาณดับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ “ยุบสภา” หรือ “ถอนตัวเพื่อชาติ” ไปได้ระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน “หมอบหนุ” และ “คณะสาธารณสุข” ก็ต้องออกมาแก้หน้าแทน นัยว่าแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ได้พูดคุยกันแล้วว่า นายกฯจะไม่ลาออก พรรคร่วมจะไม่ถอนตัว และรัฐบาลจะไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์กดดันรอบด้าน เหมือน “นักเลือกตั้ง” ในฝ่ายรัฐบาล จะตระหนักว่า ชั่วโมงนี้ เปลี่ยน “ม้า” กลางศึกไม่ได้

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/475193>



### วัคซีนการเมือง "อนุทิน-อัศวิน" ถูก "โทรโข่งภูมิใจไทย" ลากเข้าสู่สังเวียนโควิด

ลาซ้อมตายแบบ สิริระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ โดยการแถลงข่าวในโรงศพ ประท้วงกรณีประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาของระบบสาธารณสุขได้เลย คนไทยจำนวนมากนอนรอความตายอยู่ที่บ้าน แม้กระทั่งยาฟาวิพิราเวียร์ ก็ไม่ได้กิน เพื่อปกป้องชีวิตของตัวเองพร้อมกันนั้น “สิริระ” ยังเรียกร้องให้เปลี่ยนตัว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ กับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่

ไม่ทันข้ามวัน ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โทรโข่งของ “เสียน-เสี้ยนหนู” ก็ตอบโต้สิริระ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Suphachai Jaismut ทันทที ประเด็นหลักๆ “ศุภชัย” ก็ชี้เป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้มีอำนาจเต็มใน ศบค. และย้ำแล้วย้ำอีกว่า “หนูไม่เกี่ยว” เพราะไม่มีชื่อใน ศบค. ดังนั้น หากจะตำหนิผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ก็ต้องมองย้อนไปที่ ศบค.

ด้านปัญหาวิกฤตโควิดในกรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข “ศุภชัย” โยนไปที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่ากันตามจริง ความขัดแย้งระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ กระทรวงสาธารณสุข ก็เกิดขึ้นหลายระลอกแล้ว อย่างเช่นกรณีโครงการฉีดวัคซีน ที่ ศบค.ให้ กทม.เป็นแม่งานฉีดคนเมืองกรุง แต่ทำไปได้สักพัก วัคซีนไม่พอ เลยต้องหยุดไป คนที่ลงทะเบียนไว้นับแสนก็ถูกเท

หรือกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง จะแจกยาฟาวิพิราเวียร์ ให้ทุกคนที่ป่วยเป็นโควิดที่มานอนพักที่โรงพยาบาลสนามคลองกรุงเทพฯ ก็ถูกกระทรวงสาธารณสุขออกมาเบรก เพราะยานี้มีไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางหรืออาการหนักเท่านั้น

## โยนชี้ ศบค.

เมื่อกฎหมายพรรคภูมิใจไทย “ศุภชัย” อ้างถึงคำสั่งที่ 6/2564 เรื่องจัดตั้ง “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ซึ่งคำสั่งนี้ มี พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และผู้ว่าฯ อัศวิน ปลัดกระทรวงหลายกระทรวง เป็นรองผู้อำนวยการ

“...เป็นคณะที่ไม่มีคนดูแลระบบสาธารณสุขของประเทศเป็นกรรมการ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่นายกฯ กับ ศบค. และ กทม. ตัดกระทรวงสาธารณสุขออกจากการแก้ปัญหาโควิดในกทม.” “สธ.พยายามคุมเชื้อเต็มที่ แต่วันหนึ่งนโยบาย ศบค. ซึ่งรับผิดชอบโดย เลขาฯสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก็ไล่คนกลับไป ตจว. ด้วยการปิดแคมป์คนงาน ปิดร้านอาหาร คนจนจากชนบท ที่มาหากินในเมือง ต้องกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัด เอาเชื้อไปติดมากมาย รพ.ตจว. รับไม่ทัน รับไม่ไหว เชื้อกระจายทั่วประเทศ คุมไม่ได้”

ว่ากันตามตรง วันที่ตัดสินใจปิดแคมป์คนงาน พล.อ.ประยุทธ์ ได้เรียก “คณะสาธารณสุข” รวมถึงรัฐมนตรีสาธารณสุข เข้าปรึกษาหารือด้วย นายกฯประยุทธ์ ไม่ได้ตัดสินใจเพียงลำพัง ดูเหมือน “ศุภชัย” จะย้าอยู่เรื่องเดียวว่า “หนูไม่เกี่ยว..หนูไม่ได้เป็น ศบค.”

## วัคซีนการเมือง

ถ้าย้อนไปดูช่วงเริ่มต้นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ต้นเดือน มิ.ย.2564 กระทรวงสาธารณสุข จับมือกระทรวงคมนาคม เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ โดย “หมอหนู” วางแผนให้มีการฉีดวอล์คอินได้

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/475229>

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 - 19:44 น.

“ประยุทธ์” สับเปลี่ยนกำลังสู้ พลังประชารัฐชมพิษการเมือง-ตั้งพรรคใหม่



ปัญหาโควิด -19 รุมเร้ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กอปรกับ “กองทุนอ่อนกำลัง” พลังประชารัฐแรงตก-พรรคร่วมรัฐบาลไม่เป็นเอกภาพ กลายเป็น “วิกฤตศรัทธา” ระบอบ คสช.- พล.อ.ประยุทธ์

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในสถานะ “เพลิงพล้ำ” จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ “ทุบสถิติ” นิวไฮรายวัน วัคซีนไม่มาตามนัด นักสังเกตการณ์การเมืองวิเคราะห์ตรงกันว่า หากเป็นรัฐบาลเลือกตั้งปกติ “ไปนานแล้ว” อยู่ได้เพราะ “พลังพิเศษ” ช่วงโค้งหักศอก-ก่อนครบวาระกลางปี 2566 พล.อ.ประยุทธ์ มี “สปริงบอร์ด” ตั้งออกจาก “หุบเหว” วิกฤตโควิด-แผลเป็นเศรษฐกิจ เพื่อปิดประตูตาย-ดับความหวัง “ทักษิณกลับบ้าน” “วอร์รูมทำเนียบรัฐบาล” วิเคราะห์ช่องทางกลับบ้านของ “ทักษิณ” ว่า ซิงจิ้งหะระัฐบาลชวนเซ เพื่อให้กำลังใจพรรค และเพื่อรวบรวมพรรคการเมืองอื่น-ล้มเสียง ส.ว. หวังพลิกกระดานอำนาจ-เลือกตั้งใหม่ ทว่า “ทักษิณ” มีต้นทุนต้องจ่ายจากการมีคดีอาญาติดตัว-ชนักปีกหลัง

### ปรับ ครม.-กระชับกองทัพ

การเปลี่ยนม้า (ป่วย) กลางศึก-ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ 2/5 กลางสมรภูมิ “สงครามโรค” จะถูกเร่งเร้าจากการเปิดศึกซักฟอก-อภิปรายไม่ไว้วางใจ “จองกลืน” พล.อ.ประยุทธ์-เสนาบดีด้อยประสิทธิภาพในเดือนสิงหาคม

การปรับ ครม.ประยุทธ์ 2/5 เพื่อ “ซื้อเวลา” ให้รัฐบาล “ไปต่อ” มีหน้าซำยังได้ “แก้เผ็ด” พรรคร่วมรัฐบาลที่ “เกียร์ว่าง” ทั้งการไม่อยู่ร่วมประชุม ศบค.-มีส่วนร่วมกับทิมเศรษฐกิจในการถอนพิษโควิด-19 รวมถึงขันนอต “รัฐมนตรีโลกลิ้ม”

ประจวบเหมาะกับการเข้าสู่ฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง-สับเปลี่ยนกำลังกองทัพที่จะมาถึงในเดือนกันยายน 2564 ทั้งปลัดกระทรวง-ผบ.เหล่าทัพ จะมีตำแหน่งสำคัญเกษียณอายุราชการ เช่น ตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม-ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)

สำหรับ “ไฟต์เวตติ้ง” คาดว่าจะผลักดัน “พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์” เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) ไปนั่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม แทน “พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ” ปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบัน และโยก “พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย” รองปลัดกระทรวงกลาโหม ไปแทน พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรรณ ผบ.ทร.คนปัจจุบัน

ส่วน ผบ.ทอ.คนใหม่ มี “แคนดิเดต 3 คน” ได้แก่ “พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา” เสธ.ทอ. “พล.อ.อนาตช ฐปะเตมีย์” ประธานที่ปรึกษา ทอ. และ “พล.อ.อ.สฤกษ์พงศ์ วัฒนวรานกูร” ผู้บัญชาการกรมควบคุม การปฏิบัติทางอากาศ (ผบ.คปอ.)

นอกจากนี้ “บิ๊กเล็ก” พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่ “สวมหมวก” ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ศบค. ก็จะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้เช่นเดียวกัน ทว่าความ เคลื่อนไหวภายใน สมช.ขณะนี้ “นิ่งสนิท” เนื่องจากต้องรอการประชุมสภากลาโหม-เกลี้ยตำแหน่งในกองทัพให้สะเด็ด น้ำก่อน ส่วน “ลูกหม้อ-คนใน” รับสภาพ-คุ้นชินกับการมี “บอสใหญ่” เป็น “พลเรือโทวิไลฉายพราง” จากกองทัพ

ยิ่งสถานการณ์โควิดรุกรานหนัก จึงไม่มีใครออกตัวรับเผือกร้อน-โจทย์หิน กลับกันการได้ “นายใหญ่” ที่ “ไม่ใช่พล เรือโท” เป็น “นายพลกองทัพ” เพื่อประสานงานกับรัฐบาลได้อย่าง “ไร้รอยต่อ”

ฟันธงล่วงหน้าได้ว่า “เลขาธิการ สมช.คนใหม่” ไม่ใช่พลเรือโท เป็น “คนนอก” ดิถยศ “พลโท” นายทหาร “ข้ามหัว” จากกองทัพ เพื่อมารับตำแหน่ง “ปลอบใจ”

## ถอดคอบ้างปี'65

ขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ “คืบหน้าไปมาก”

ถึงแม้สถานการณ์การระบาดโควิด 19 “ระลอกสี่” แต่การประชุมใส่เกียรติเดินหน้า เพิ่มวันประชุม เสาร์-อาทิตย์ คาดว่าจะเสร็จทันตามกรอบกฎหมาย 105 วัน-สิงหาคมจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพื่อลงมติในวาระสอง-วาระสาม

“แกนนำพลังประชารัฐ” ที่ “นั่งหัวโต๊ะ” ควบคุมเม็ดเงินกว่า 3.1 ล้านล้านบาท พิจารณาในชั้นกรรมาธิการจับ สัญญานว่า “ไม่มีปัญหา” ส.ส.จะถอดคอกันผ่านความเห็นชอบ เป็นกระสุนดินดำไปลงพื้นที่ฐานเสียง-เร่งสร้างคะแนน นิยมในฐานที่มั่น เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า ?

## ตั้งพรรคอะไหล่ 3 ป.

คู่ขนานไปกับความพยายามตั้ง “พรรคสำรอง” ย้อนเกล็ด “แตกแบงก์ย่อย” มี “ปลัดคนดัง” ซึ่งจะเกษียณอายุ เดือนกันยายนนี้ “โต้โผ” ให้เครือข่ายอำนาจ 3 ป. หากพรรคพลังประชารัฐ “นั่งร้าน คสช.” พลาดท่า กระแสกดดัน- กระสุนด้าน

ยิ่งพลังประชารัฐตอนนี้ส่วนใหญ่เป็น “อดีตขุนพลทักษิณ” เงินมาผ้าหลุด ถึงแม้ว่า พล.อ.ประวิตร จะเข้าไปกุมบังเหียน- ปร่าบพยศ แต่เมื่อใดที่ Money talk ย่อมไม่ยั้งยืน “พล.อ.ประยุทธ์” จึงเลือกที่ “เงี้ยหูฟัง” นักการเมืองแบบ “ฟังหูไว้ หู” โดยมีการแกกติกาลูกตั้ง เป็น “เกมยาว” โดยพรรคพลังประชารัฐ หวังว่าจะชิงความได้เปรียบจาก “บัตรสอง ใบ” กวาดเก้าอี้ ส.ส.เขตให้ได้มากกว่า 120 ที่นั่ง สนธิกำลังกับพรรคอะไหล่ของ “ปลัดคนดัง” กลายเป็น “รัฐบาลพรรค เดียว”

## ส.ว.ตามน้ำ โหวตนายกฯ

“ส.ว.สายตรง 3 ป.” wait and see สถานการณ์การเมืองอย่างตาไม่กะพริบ วิเคราะห์ว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ชิงลาออก-เลือกนายกฯรอบใหม่ “แคนดิเดต” ที่อยู่ในตะกร้าพรรคการเมืองที่มีโอกาสเป็น “นายกฯชุด ดาต้าพี” ก่อนเลือกตั้งใหม่

1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล ของพรรคภูมิใจไทย 2.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ 3.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ นายชัยเกษม นิติศิริ พรรคเพื่อไทย ขณะที่ คุณหญิงสุดาวรัตน์ เกษราพันธุ์ แยกออกไปตั้งพรรคไทยสร้างไทย แล้ว

“ถ้า ส.ส.รวบรวมเสียงกันแล้ว ใครได้เสียงมาก คนนั้นก็ได้นายกฯ ถ้า ส.ส.เสียงส่วนใหญ่เลือกใคร ส.ว.ก็ ตามนั้น สมมุติว่า นาย ก.กับ พล.อ.ประยุทธ์ นาย ก.มีเสียงสนับสนุน 300 พล.อ.ประยุทธ์ มีเสียงสนับสนุน 200 ส.ว.ก็ เทให้นาย ก.”

ดังนั้นหาก พล.อ.ประยุทธ์ตัดสินใจลาออก จึงไม่แน่ว่าจะได้กลับมาเป็นนายรัฐมนตรีอีกครั้ง ส.ว.จึงต้อง “โหวต ตามน้ำ”

“ไม่มีใครรู้ ตอบไม่ได้ ขึ้นอยู่กับ ส.ส. ใครรวบรวมเสียงได้มากกว่า คนนั้นก็ได้นายกฯ ส.ว.ไม่ค้ำเสียงของ ประชาชน เสียงใครได้มาก คนนั้นก็ได้นายกฯ”

“ที่อยู่ในตะกร้าตอนนี้มีไม่กี่คน พลังประชารัฐก็คงจะเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ พรรคเพื่อไทยเสนอชัชชาติ ก็สู้กัน ตัวต่อตัว ถ้าตัด พล.อ.ประยุทธ์ออกไป ชัชชาติอาจจะได้เป็นก็ได้ ใครจะไปรู้”

“พูดตรง ๆ ตอนนี้ อนุทิน กับนายกฯประยุทธ์หรือปลงไปนิดหนึ่ง เพราะโดนโจมตีเยอะ ถ้าเสนอชื่อเป็นนายกฯ คนอาจจะไม่เลือก ส.ส.อาจจะไม่เอาก็ได้ พลังประชารัฐคะแนนเสียงก็ตก ถ้าเลือกตั้งใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ ส.ส.ก็คนก็ไม่รู้”

ไม่ว่า “พล.อ.ประยุทธ์” จะลาออก หรือ ยุบสภา-เลือกตั้งใหม่ เวลานี้ ไม่ง่าย ที่จะพาองคาพยพ เครือข่าย อำนาจ คสช. ฝ่ามหาวิกฤต

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/politics/news-715363>



21 กรกฎาคม 2564 00:10 น.

ล็อกเป้าโค่น "บิ๊กตุ๋" !



คืออภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามที่ "พรรคฝ่ายค้าน" จะได้รวมพลัง พร้อมใจกันยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลรอบนี้ต้องยอมรับว่า "มีความหมาย" ไม่น้อย !

เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้น ก่อนที่รัฐบาลจะเตรียม ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ตามที่ พรรคฝ่ายค้านประณามสถานการณ์เอาไว้ แต่ยังคงไม่ลืมนึกว่าเป้าหมายการชกฟอกรอบ นี้ยังต้องยกระดับให้ไปถึงขั้น "โค่น" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใน ฐานะ "ผ.อ.ศบค." ลงให้ได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่รัฐบาลครบเทอม หรืออย่างน้อยที่สุด การชกฟอกครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องมีบาดแผล ให้อบอ้อมมากที่สุด นักหนาสาหัสให้มากที่สุด เพื่อที่จะเดินทางไปสู่ ปฏิบัติการ "ล้างไฟ" ทางการเมือง ปิดฉาก "3 ป." ก่อนถึงวันเปิดสนามจริง !

การเคลื่อนไหวของสองพรรคหลักในปีกของพรรคฝ่ายค้านที่กำลังเล่นบท "กำหนดเกม" นาที่นี้ยอมไม่พ่น พรรค เพื่อไทย ในฐานะพรรคแกนนำฝ่ายค้าน และพรรคก้าวไกลที่งานนี้จะเป็นพรรคที่แบก "เดิมพัน" มากกว่า พรรคเพื่อไทย อย่างเห็นได้ชัด

เมื่อมวลชนนอกสภาฯ ที่เชื่อมโยงกับแกนนำของพรรคก้าวไกล เปิดเกมลุยถล่มรัฐบาล เรียกร้องให้ พล.อ. ประยุทธ์ ลาออก จนเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นมาตั้งแต่ปี 2563 จนมาถึงวันนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มีหน้าซ้ำ บรรดา "แกนนำเยาวชน" ต่างพากันเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นทิวแถว ขณะที่บางราย เล็ดรอด เดินทางหนี ออกไปต่างประเทศตั้งแต่ก่อนไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดระลอกที่ 3 ด้วยซ้ำ

แต่ทั้งหลายทั้งปวง ยังไม่พบว่า ข้อเรียกร้องจากมือบราษฏร จะเข้าใกล้ความสำเร็จแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม ยังมีแต่จะสูญเสียแนวร่วม เมื่อล่าสุดพรรคเพื่อไทย ที่แม้จะเป็นพรรคฝ่ายเหมือนกัน แต่กำลัง "เล่นคนละเกม" กับ พรรคก้าวไกล

แม้ทางหนึ่งเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยที่เคยประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วว่า จะใช้เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขำแหละรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาด ล้มเหลว ในการบริหารประเทศ ตลอด 7 ปีที่

ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่บ้านเมืองเจอกับ "วิกฤติโควิด" รัฐบาลกลับยิ่งซ้ำเติมปัญหาด้วยการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด ทั้งการระบาดของไวรัส ไปจนถึงการจัดหาวัคซีนระดมฉีดให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ทว่า อย่าลืมนะว่า พรรคเพื่อไทยใช้ว่าจะ "ปิดประตูตาย" ไม่ยอมรับการเจรจาทางการเมืองกับฝ่ายตรงข้าม เมื่อเป้าหมายของพรรคเพื่อไทย คือการได้เข้าสู่สถานะของการเป็น "ฝ่ายบริหาร" ขณะที่พรรคก้าวไกล วางเป้าหมายเอาไว้ที่ "การเปลี่ยนแปลง" ทั้งในทางการเมือง ไปจนถึงการเสนอปฏิรูปสถาบัน ซึ่งถือเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับมวลชนนอกสภาฯ อย่างมีอรรถาธิบาย

ดังนั้น จึงไม่ได้หมายความว่า เกมเขย่าพล.อ.ประยุทธ์ รอบนี้นั้น "พรรคร่วมฝ่ายค้าน" จะได้ประโยชน์จากการถล่มผู้นำรัฐบาล กันทุกฝ่าย เพราะสำหรับพรรคเพื่อไทยแล้ว อย่าลืมนะยังมี "เกมภาคต่อ" ให้ต้องเล่นอีก เพราะหากย้อนกลับไปฟังในสิ่งที่ "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกฯ พุดในคลับเฮ้าส์ครั้งล่าสุด ที่ประเมินว่า พล.อ.ประยุทธ์ อาจจะยุบสภาฯ ไม่เกินสิ้นปีนี้ หรือบวกลบ ไม่เกินเดือน ม.ค. - ก.พ.65 และเมื่อเลือกตั้งก็ขอให้พี่น้องช่วยกันเลือกพรรคการเมือง ให้ชนะ "พรรคพลังประชาชน" อย่างถล่มทลาย เพื่อให้กลับมาตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ให้ได้

แต่นี่คือเส้นทางที่พรรคเพื่อไทยอาจจะยังเดินไม่สุดทาง เพราะที่ สุดแล้ว โอกาสที่จะเกิดการเจรจาระหว่างพรรคพลังประชาชนกับพรรคเพื่อไทย ก็ใช้ว่าจะไม่เกิดขึ้น ในคำตอบสุดท้าย !

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/263637>



เพิ่งนึกได้ถอยเรือดำน้ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ สั่งถอยจัดซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำจากจีนระหว่างที่จะมีการพิจารณาในงบประมาณปี 65

จับทางขำนี้ก็ตรงที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชาชน ได้ประกาศไม่เห็นด้วยที่จะจัดซื้อเรือดำน้ำ คงสงสัยกันว่าทำไมถึงกล้าแสดงท่าทีอย่างนี้ เพราะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคเป็นตัวตั้งตัวตี หรือจะเรียกว่า “หัวขบวน” ก็ว่าได้ที่สนับสนุนตั้งแต่แรกเลขาธิการพรรคมาประกาศอยู่ตรงข้าม สุดท้ายเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ประกาศชัดเจนว่า ขอเบรคการจัดซื้อเอาไว้ก่อน ก็แสดงว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนแล้ว

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นั้นหนักหนาเกินกว่าที่จะเอาอยู่ได้ง่ายๆ การที่จะตั้งต้นไม่ฟังเสียงสังคมก็ยังและไปกันใหญ่ ความจริงในสถานการณ์อย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะมีการคัดค้านมาตลอด เนื่องจากไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องไปเสียเงิน ไม่มีเหตุโควิด-19 เขาก็คัดค้านกันอยู่แล้ว นี่เป็นเหตุหนึ่งที่รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องถอนงบประมาณก้อนนี้ออกไป อนาคตค่อยไปว่ากันใหม่ เพราะต้นทุนสูงต่อไปก็มีแต่เงื้อมมือเดียว ว่าไปแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ต้องเอาแบบว่ามีจิตสำนึกที่ติงาม แต่ความรู้สึกธรรมดาๆก็ควรจะต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลม คือยุติตั้งแต่แรกแล้ว

สถานการณ์โควิด-19 นั้นรัฐบาลตกเป็นเป้าถูกรุมล้อมไปทุกด้าน จนวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจได้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ดี-ร้ายไม่มีใครคาดเดาได้ ยิ่งเอาเรือดำน้ำมาเป็นเป้าให้เจ็บเข้าไปอีก อย่างที่พูดกันว่าวันนี้นายกฯเหมือนสู้อยู่เพียงลำพัง แม้กระทั่งพรรคการเมืองที่ยกมือสนับสนุนก็ไม่ได้เหลียวแล “รัฐมนตรี”...ก็นับหัวได้ว่าใครทุ่มเททำงานให้ ทั้งๆที่กำลังเผชิญปัญหาใหญ่ที่จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ ระดมสรรพกำลังทุกด้านไม่ใช่มีแต่ขอประชาชนลูกเดียว นี่เห็นข่าวว่าพลังประชาชนสั่งลูกพรรคทุกพื้นที่ให้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดแดงเข้ม 13 จังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน งานมีให้ทำ คณะนั้นมีให้สะสม ใจมีไว้ถนอมซึ่งกันและกัน แต่ไม่ได้ทำอะไรกันเลย...

แทบจะพูดได้ว่า “ลอยแพ” บุคคลที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกฯต่อไป ทำลายโอกาสทางการเมืองไปอย่างน่าเสียดาย การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมาถึงนั้นสถานการณ์การเมืองน่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากความรู้สึกนึกคิดของประชาชน ที่แลกับความตายมาพร้อมๆกัน...

อ้างอิง : [https://www.thairath.co.th/news/politic/2144920?utm\\_source=PANORAMA\\_TOPIC](https://www.thairath.co.th/news/politic/2144920?utm_source=PANORAMA_TOPIC)

21 ก.ค. 2564 05:15 น.

## ถึงจุดเสื่อมมนตร์ขลัง



พระนักเทศน์คนดัง ดารานางเอก พระเอกระดับ ตัวแม่ ตัวพ่อของวงการ เปิดหน้า เปิดตัว เรียกร้องให้เร่งจัดหา วัคซีน mRNA ย้ำคำถามผู้มีอำนาจได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างไหม กล้าส่งเสียงแทนชาวบ้านโดยไม่สนผลกระทบต่อสถานะ

ยอมรับความเสี่ยง ไม่กลัวโดนยกเลิกงาน กระแส “Call out” ของคนดังในทุกวงการ สะท้อนสัญญาณถึงจุด “สุดขีดความอดทน” ต่อการบริหารมหากฎติโรครระบาดผิดพลาด การรับมือกับไวรัสโควิด-19 โดยไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของ “บิ๊กตุ๋” พล.อ. [ประยุทธ์ จันทร์โอชา](#) นายกฯและ รมว.กลาโหม

ทำผู้คนในสังคมไทยหมดหวัง หดหู่ ไม่รู้ชะตากรรม ตามรูปการณ์ “เจ็บแต่ไม่จบ” ยึกยักๆก็ก๊ากๆล๊ากๆล๊ากดาวนซ์ ซ้ำแล้วซ้ำอีกยังไม่อยู่ ตัวเลขทะลัก แล้วก็วนกลับไปตั้งต้นใหม่แบบการระบาดระลอกแรกในเดือนเมษายน 2563 ขณะที่ไวรัสกลายพันธุ์ พัฒนาการไปไกลไม่รู้กี่สายพันธุ์ไวรัสสมรรถนะเพิ่มความดุ เร่งความแรง ไปต่อไม่รอหลุงๆแล้ว โดยแนวโน้มสถานการณ์หนีไม่พ้น “ยาแรง” ขั้นสูงสุด แบบที่ทีมกรมควบคุมโรคภายใต้ กำกับของ “เสี่ยหนู” นาย [อนุทิน ชาญวีรกูล](#) รองนายกฯและ รมว.สาธารณสุข ส่งชิกนาร่อง

“อู๋ฮั่นโมเดล” ซิลเมืองแน่นแบบจีนแผ่นดินใหญ่ระบาดระลอกแรก ล็อกประชาชนให้อยู่แต่ในบ้านเป็นเดือน บล็อกการเคลื่อนย้ายผู้คน สกัตพาหะนำเชื้อแพร่กระจาย มุกสุดท้ายในการเบรกตัวเลขไม่ให้พุ่งขึ้นอันดับต้นๆของโลก ตามสถานะล่าสุด ประเทศไทยติดเชื้อสะสมสูงเป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย และการติดเชื้อรายใหม่ที่ทะลักหลัก 1 หมื่น กว่ารายติดต่อกันหลายวัน เป็นจำนวนที่มากกว่าประเทศที่เคยมีการแพร่ระบาดอย่างสูง ทั้งสหรัฐอเมริกา ตุรกี อาร์เจนตินา และอิตาลี

มาถึงจุดนี้ไม่ใช่เพราะความสามารถแต่มั่นเป็น ความไร้ศักยภาพ ตามสภาพการไล่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบ ฉุกฉลุม รัฐบาลไม่ทันคิดแผนรองรับ สมมติถ้าใช้ “อู๋ฮั่นโมเดล” ต้องล็อกคนอยู่ในบ้าน ศบค.จะจัดการส่งข้าว ส่งน้ำ ดูแลประชาชนอย่างไร

หนีไม่พ้นสภาพปั่นป่วนวุ่นวาย โกลาหล เสี่ยงจลาจล ในอารมณ์ผู้คนไม่เกรงกลัวกฎหมาย ผวาอดตาย หมดศรัทธาในตัวผู้นำ ไม่ยอมรับมาตรการรัฐบาลที่บริหารจัดการผิดพลาด ปราบฎการณ์อารยะขัดขืนส่อลามเต็มบ้าน เต็มเมือง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ “การเมืองเนา” ย้ำประจาน “ตัวการ” ฤๅโควิดดิ่งเหว กับสภาพรัฐบาลผสมเรือแป๊ะสนิมเขรอะชนหินโสโครก ไหลมาถึงจุด “ผลประโยชน์ขัดกัน ก็บรลัย” เมื่อภัยลามถึงตัวก็เผยธาตุแท้ ต่างฝ่ายต่างถีบ “เพื่อนกิน” ให้ออกมารับสหบาทา

แย่งกันรับชอบ โป้ยความผิดกันแบบไม่แคร์สื่อ ตามฉากดราม่าจากทีมเกเรียนเซราะกราว โดยนายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดมูมพระเอกของ “เสี่ยหนู” ยอมกลืนเลือด เป็นแพะรับบาปในการถูกด่าเป็นตัวการทำกาจัดการวัคซิ่นลั้มเหลว

ทั้งๆ “อนุทิน” ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดหาวัคซิ่นมาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 โป้ยกลับไปทนนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร กุนซื่อใหญ่ของ พล.อ.ประยุทธ์ อ้างอิงคำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซิ่นป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แลมโซว์บทหัว ขมทีมโทรโข่งค่ายพลังประชารัฐ “อย่าโซว์โง่” โต้ตอบแบบนกแก้วนกขุนทอง นั่นก็เลยต้องถึงมือของมวยบู้ตัวจิตค่าย พปชร. ส่งนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.ออกมาประกบรายการ “ศึกสาวไส้ให้กากิน” ซัดหมัดกลับนายศุภชัยแบบไม่ไว้หน้า

จี “จุดตาย” ให้อ่อนไปดูการ “แทงม้าตัวเดียว” ในการจัดซื้อวัคซิ่นแอสตราลวดแรกในปี 2563 ที่จนตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยสัญญาซื้อขายได้ ทั้งๆที่เงินภาษีประชาชนนำไปใช้อะไรต้องเปิดเผย เรื่องนี้จะมีผลต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตอนนั้นประชาชนทั้งประเทศอุ่นใจ แต่วันนี้หลอนกันทั้งประเทศ

เจอมุกนี้ ทีมแห่ “อนุทิน” ปฏิเสธไม่ออก เพราะมันคือจุดเริ่มของการตัดสินใจพลาด คิดช้า ไม่รวมวงวิจัยวัคซิ่นที่ทั่วโลกขยับกันมาตั้งแต่ต้นปี 2563 เพราะความ “ยามใจ” โควิดแค่ไข้หวัด กระจอก เอาอยู่

ทีมโหน “บิ๊กตู” กับทีมแห่ “เสี่ยหนู” พัดกันแรง ยากฝืนกลืนเลือด “ตบจูบ” อากาพรรคร่วมรัฐบาลนับถอยหลัง “วงแตก” แม้แต่ภายในค่ายพลังประชารัฐ ฐานอำนาจ 3 ป. เองก็มีร่องรอยร้าวลึก แบบที่ “ผู้กองนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ผู้มากบารมี ในฐานะเลขาธิการ พปชร. ชิงบท “โซว์หล่อ” ประกาศขวางลำโครงการซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือ จำเป็นเร่งด่วนน้อยกว่าแก้ปัญหา โควิด-19

จิงหะปาดหน้าก่อนพระเอกตัวจริงอย่าง “บิ๊กตู” จะสั่งถอนสมอ ภาพทางเมืองมันชัด ระหว่าง “บิ๊กตู” กับ “ผู้กองนัส” ใครคือผู้กุมตุลอำนาจในสภาตัวจริงเสียงจริง สิ่งที่เกิดขึ้น สะท้อน พล.อ.ประยุทธ์ ชักไม่ขลังแล้ว.

อ้างอิง : [https://www.thairath.co.th/news/politic/2145445?utm\\_source=PANORAMA\\_TOPIC](https://www.thairath.co.th/news/politic/2145445?utm_source=PANORAMA_TOPIC)

21 กรกฎาคม 2564 7:00 น.

## แก้ไขรัฐธรรมนูญตัวแปรยุบสภา

นาที่นี้ต้องวัดใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากศึกชกฟอกและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ



## แก้ไขรัฐธรรมนูญตัวแปรยุบสภา

วันที่ 17 ก.ค. ก็เป็นวันที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยว่า การติดเชื้อโควิดเข้าขั้นรุนแรงจนมีผู้ติดเชื้อวันเดียวทะลุหมื่นราย และเสียชีวิตวันเดียวเกินร้อยรายเป็นวันแรก และจะมีการยกระดับมาตรการควบคุมโรคที่ไม่รู้ว่าจะยาวนานไปถึงเมื่อไรแต่ต้องให้จำนวนผู้ติดลดต่ำกว่าพันให้ได้ ศบค.ก็ต้องแก้ปัญหาเร่งด่วน

ขณะเดียวกัน ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยจะสรุปญัตติในช่วงกลางเดือน ส.ค.และยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคาดว่าจะอภิปรายได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมสภา โดยเนื้อหาคร่าวๆ จะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และมีเรื่องอื่นๆ ฟังมาซึ่งยังไม่บอกโจทย์

เรื่องนี้ “ข่าวว่า” ทางวิปฝ่ายค้านมันใจมาก ว่า แทบไม่ต้องหาหลักฐานโงะอะไรเลย แค่การบริหารงานที่ผิดพลาดก็พอ วัคซีนได้ล่าช้า วัคซีนตัวที่สั่งมาเป็นวัคซีนหลักก็ใช้กระตุ้นภูมิได้ไม่ดีพอ ป้องกันตัวเดลตา (สายพันธุ์อินเดีย) ซึ่งจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในเมืองไทยแทบไม่ได้ วัคซีนแอสตราเซนเนกาก็ส่งมอบล่าช้ากว่าที่กำหนด

วัคซีน mRNA ที่เขาเชียร์กันให้รัฐบาลรีบนำเข้าก็ล่าช้า เพราะเรา “ตกขบวน” ที่จะเข้าโครงการโคแวกซ์ หรือไม่ไปจองตั้งแต่ในช่วงที่มีการทดลองเพราะอ้างว่าไม่อยากจะเสี่ยง เอาวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีเดิมคือเชื้อตายซัวร์กว่า พอถึงวันนี้ ความต้องการซื้อวัคซีนมันล้น ทำให้ไทยเราหาซื้อตัว mRNA ได้ล่าช้าเข้าไปอีก

เรื่องเยียวยา กระตุ้นเศรษฐกิจก็มีปัญหา ..เรียกง่ายๆ ว่า แค่ฝ่ายค้านนำข้อมูลการดำเนินการต่างๆ ของรัฐบาลมาทาง ประชาชนแทบไม่ต้องตะลึงกับข้อมูลใหม่ แต่รอฟังทางรัฐบาลตอบ โดยเฉพาะ “บิ๊กตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในฐานะกำกับดูแล ศบค. และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ตอบ

มีคนถามว่า “อภิปรายเรื่องนี้จะนำไปสู่การยุบสภาหรือไม่?” ก็ต้องดูกระแสสังคม ดูการเดินเกมลือบปีของฝ่ายค้านให้เสียง ส.ส.ฝั่งรัฐบาลโหวตไม่ไว้วางใจ หรือตกลงมติให้ได้มากกว่าเสียงไว้วางใจ เมื่อนั้น จะต้องมีการแสดง “ความรับผิดชอบทางการเมือง” ตามมา คือนายกฯ ลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่

แต่หลักของการเมือง “พรรครัฐบาลไม่มีทางยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตราบใดที่ยังไม่มั่นใจว่าจะกลับมาตั้งรัฐบาลได้” ตัวแปรหนึ่งที่น่าสนใจคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีการแบ่งบัตรเลือกตั้งเป็นสองแบบ และกำหนดจำนวน ส.ส.ใหม่เป็น ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน ขณะนี้มีผู้ส่งวนค่าแปรญัตติ 40 ญัตติ รอเข้าวาระสอง

ถ้ามีการเพิ่ม ส.ส.เขต ก็มีโอกาที่จะเป็นผลต่อชั่วคราวรัฐบาล ณ ขณะนี้ เพราะ ส.ส.และว่าที่ผู้สมัครต่างก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทำคะแนนนิยมมาเรื่อยๆ มันก็มีโอกาสที่แม้ว่าชื่อของพรรคพลังประชาชน (พปชร.) และ พรรคภูมิใจไทย อาจโดนเสียงยี้ไปบ้างจากกระแสเรื่องการจัดการโควิด แต่ถ้าว่าที่ผู้สมัครทำผลงานดี ก็อาจได้ ส.ส.เขต

ตัวอย่างเช่น นายกฤษ ศรีฟ้า อดีต ส.ส.พังงา พรรคไทยรักไทย ที่เจาะเชิงประชาธิปไตยในภาคใต้ได้สำเร็จเขตเดียว เพราะทำผลงานเรื่องการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุภัยพิบัติสึนามิได้ดี ดังนั้น ก็จะต้องเดินเกมแบบ “ถึงไม่เลือกพรรคก็เลือกคน” ปาร์ตี้ลิสต์ชื่ออาจไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ แต่ผู้สมัครเขตหากทำงานดีก็มีโอกาสชนะ

“ตัวใหญ่” ในพรรคก็อาจเพลย์เซฟไปลงเป็น ส.ส.เขตแทน เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่า ถ้าเป็นรัฐมนตรีจะเป็น ส.ส.ไม่ได้ เรื่องเพิ่ม ส.ส.เขตจึงอาจเป็นเงื่อนไขที่น่าสนใจของการ “กลับมา” ของพรรคร่วมรัฐบาลในช่วงนี้ เอาमतแทนปาร์ตี้ลิสต์ที่กระแส “ยี้พรรค” อาจทำให้ได้จำนวน ส.ส.ตรงนี้ต่ำกว่าที่คาดการณ์นาที่นี้ต้องวัดใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากศึกชกพอกและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ....

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/74588/>



## อาการ การเมือง – ในที่สุด ปฏิกริยาจากพรรคภูมิใจไทย ก็หวนกลับมาแสดง “บทบาท” อีกครั้ง

ต้องยอมรับว่า หนังสือจาก “แอสตราเซนเนกา” แห่งสหราชอาณาจักรมีผลสะท้อนอย่างล้าลึกทั้ง ต่อรัฐบาลไทย และต่อกระทรวงสาธารณสุข มิเช่นนั้น นายอนุทิน ชาญวีร์กุล ก็ต้องตกเป็น “เป้านิ่ง”

บทบาทอย่างทรงความหมายของ “ปฏิกริยา” ยาวเหยียดจากการโพสต์ของ นายศุภชัย ใจสมุทร ก็คือบทบาทในการเบี่ยงเบน “เป้าหมาย” ทางการเมืองออกไป เป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มิใช่ นายอนุทิน ชาญวีร์กุล ปฏิบัติการของ นายศุภชัย ใจสมุทร มิได้เป็นปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเป็น “เอกเทศ” ตรงกันข้าม เป็นปฏิบัติการอย่างเดียวกันกับที่ ได้กระทำในห้วงแห่งการชี้แจงบทบาทของ นายอนุทิน ชาญวีร์กุล ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นั่นคือ เป็นการปฏิบัติไปตาม “มติ” ของพรรคภูมิใจไทย

นั่นหมายความว่า มิได้ได้รับฉันทานุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น หากแต่ยังได้รับความเชื่อมั่นจาก “หัวหน้าพรรค” ตัวจริงอีกด้วย บทก้าวนี้นี้จึงสำคัญยิ่งในทางการเมือง ความหมายของปฏิบัติการก็คือ นายอนุทิน ชาญวีร์กุล ไม่ยอม “ตายเดี่ยว”

เบื้องต้นจึงต้องออกมาปฏิเสธว่า สถานะของ นายอนุทิน ชาญวีร์กุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถูกยึดไปแล้วโดยสิ้นเชิง ตอนแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ตอนหลังเมื่อ เดือนเมษายน 2564 ไม่ว่าจะในเรื่องของการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด” ไม่ว่าจะในเรื่องของการจัดหาและเตรียมการในเรื่องของ “วัคซีน” อำนาจไปอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เบ็ดเสร็จ

จังหวะก้าวของพรรคภูมิใจไทยครั้งนี้ เป็นจังหวะก้าวอันแหลมคมทางการเมือง แสดงให้เห็นว่า พรรคภูมิใจไทยพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมาจากพรรคพลังประชารัฐก็ตาม นี่คือนิวนาที่แห่งการเปลี่ยนผ่านในทางการเมือง

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news\\_6520771](https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6520771)



วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 - 09:35 น.

ญัตติ เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ชื่อนาคต ประยุทธ์ จันทร์โอชา



ญัตติ เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ชื่อนาคต ประยุทธ์ จันทร์โอชา

มติ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านที่จะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ภายในเดือนสิงหาคม เป็นมติอันดำเนินไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในฐานะ ‘ผู้แทนปวงชน’ ในการตรวจสอบและควบคุมรัฐบาล เห็นได้จากการนำร่องโดยพรรคเพื่อไทยและประสานงานรับจากไม่ว่าพรรคก้าวไกล ไม่ว่าพรรคเสรีรวมไทย ไม่ว่าพรรคประชาชาติ ไม่ว่าพรรคเพื่อชาติ ไม่ว่าพรรคพลังปวงชนชาวไทย นี่คือการร่วมกันทำงานการเมืองของ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่ง เพียงแต่คราวนี้เป้าหมายใหญ่พุ่งไปยัง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเป็นเอกภาพ

หากจะแตะไปยังพรรคภูมิใจไทย หากจะแตะไปยังพรรคประชาธิปัตย์ ก็เป็นไปตามความจำเป็นมิได้เป็นด้านหลัก ด้านหลักยังเป็น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา แน่วแน่ มั่นคง ยุทธศาสตร์นี้จึงเด่นชัดยิ่งว่าเป็นการรวมศูนย์พลังเป็นเหมือน กับกำปั้นเหล็กกระหน่ำตีไปยัง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จุดเดียว หากตรวจสอบกับวาระที่จะต้องกำหนดขึ้นภายในเดือนสิงหาคมก่อนที่จะหมดวาระการประชุมรัฐสภาในเดือนกันยายน ก็เห็นเด่นชัด ว่าสอดคล้องกับวาระสำคัญของรัฐบาล นั่นก็คือ วาระที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศว่าจะเปิดประเทศให้ได้ภายในกำหนด 120 วัน

เป็น 120 วันจากที่ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม คำว่า ‘เปิดประเทศ’ ซึ่งออกจากปาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวเฉพาะหน้าอาจหมายถึงการเริ่มต้นโครงการ ‘ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์’ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ขณะที่ชะตากรรม ‘ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์’ ดำเนินมาอย่างไร สังคมย่อมรับรู้และเป็นอย่างที่ว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพียงใด กำหนด ‘เปิดประเทศ’ กับกำหนดแห่งญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อ ลงมติไม่ไว้วางใจจึงมีความสัมพันธ์และเป็นดัชนีชี้วัดทิศทางของประเทศของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นอย่างดี ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปจึงเหมือน ‘นำร่อง’ ทางการเมือง โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านจะให้คำตอบได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าในที่สุดจะเปิดประเทศได้ตามเป้าหมายหรือไม่

อ้างอิง : [https://www.matichon.co.th/politics/news\\_2840247](https://www.matichon.co.th/politics/news_2840247)

การขยับ ต่อรอง ทางการเมือง พลั้งประชาัรัฐ กับ ภูมิใจไทย



FootNote:การขยับ ต่อรอง ทางการเมือง พลั้งประชาัรัฐ กับ ภูมิใจไทย

รอยร้าวระหว่างพรรคพลังประชารัฐ กับพรรคภูมิใจไทย เป็นรอยร้าวที่บังเกิดขึ้นจริง จากที่เห็นเป็นเพียงรอยเล็กๆ แต่ยิ่งปล่อยนานวันยิ่งเติบโตใหญ่และขยายตัวออกไปเป็นลำดับ ยิ่งสถานการณ์ “โควิด” แตกกระจาย ขยายตัว ยิ่งทำให้รอยเล็กๆขยายใหญ่จนอยู่ในสายตาของสังคม ในเบื้องต้นอาจสัมผัสได้จากปฏิกิริยาของระดับล่าง ไม่ว่าจะมองไป ยังการเคลื่อนไหวของ นายสิระ เจนจาคะ ไม่ว่าจะมองไปยังการเคลื่อนไหวของ นายศุภชัย ใจสมุทร ภาระนั้น หากจับสายสาวลึกลงไปพอสมควรก็จะกระทบเข้ากับสายสัมพันธ์ที่ไม่ห่างจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็จะกระทบเข้ากับสายสัมพันธ์ที่ไม่ห่างจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล จึงก่อให้เกิดคำถามตามมาว่าในที่สุดแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะตัดสินใจอย่างไร จะแตะไปยังตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ เพราะว่ามีจำนวนของ ส.ส.ที่อยู่ในมือพรรคภูมิใจไทยก็มากกว่า 60 และมีผลสะท้อนเป็นอย่างสูงในทางการเมือง

ถามว่าในสถานการณ์ความขัดแย้งและความไม่พอใจเล็กๆที่ดำรงอยู่และกรุ่นออกมาเช่นนี้ มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคภูมิใจไทยจะประเมินแล้วถอนตัวออกจากรัฐบาล

คำตอบของคำถามนี้ก็เหมือนกับเมื่อมีคนถามไปยังพรรคประชาธิปัตย์ ก็จะได้รับคำตอบเป็นเสียงหัวเราะฮิ ฮิ

เพราะหากมองในความได้เปรียบทางการเมือง สถานการณ์อย่างที่ว่าพรรคภูมิใจไทยได้กุมกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สุขถือว่าเป็นสถานการณ์ยอดเยี่ยมยิ่งในทางการเมือง นี่ย่อมเหมือนที่พรรคประชาธิปัตย์ได้กุม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในมือ มีหรือที่พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์จะยอมคายง่ายตาย

อาการทางการเมืองอย่างที่เราเห็นผ่านจากภายในพรรคพลังประชารัฐ และจากภายในพรรคภูมิใจไทย จึงเป็นอาการอันเกิดขึ้นจากการประลองกำลังและหยั่งเชิงทางการเมือง ไม่ควรที่จะเอาจริงเอาจังในแบบเป็นตายไม่ยอมเด็ดขาด ความหมายก็คือพรรคภูมิใจไทยขยับเพราะต้องการต่อรองและต้องการได้สิ่งที่ได้มากยิ่งขึ้น

ไม่มีใครถอนตัว และไม่มีใครตัดฝ่ายใดออกไปจากวงจร

อ้างอิง : [https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news\\_6521138](https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6521138)

# กรุงเทพมหานคร

21 กรกฎาคม 2564

‘วิกฤติโควิด-เรือดำนํ้า’ ปมร้อน สนิมกััดกร่อน ‘เรือเหล็กประยุทธ์’



โควิดปิดล้อมเมือง ที่ยังไม่มีที่ท่าว่าจะทุเลาเบาบางลง เสียงเรียกร้องในการนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และการซื้อ ‘เรือดำนํ้า’ ท่ามกลางวิกฤติไวรัส กลายเป็นปมร้อนสะท้อนไปถึงวิกฤติศรัทธารัฐบาล ลามเป็นสนิมที่เกาะกินเรือเหล็กที่ชื่อ “รัฐบาลประยุทธ์”

สถานการณ์โควิดปิดล้อมเมืองจนตัวเลขทะยานทะลุหมื่นเวลานี้ บรรดานักวิเคราะห์การเมืองหลายสำนักต่างทำนายทายทักว่า ในห้วงเดือน ส.ค.-ก.ย.จะเป็นช่วงเวลาอันตรายของรัฐบาลประยุทธ์ อาการเพลิงพลาและวิกฤติศรัทธาเสื่อมถอยรอบรัฐบาลนี้เอง เป็นช่วงที่ฝ่ายค้านคว่ำจังหวะ “ตีเหล็กตอนร้อน” เปิดเกมรุกผ่านการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 แบบลงมติในเดือน ส.ค.2564 คาดว่าจะได้อภิปรายก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่ 18 ก.ย.นี้

รายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกชกฟอกรอบนี้ ถูกจั่วหัวโดย “ประเสริฐ จันทรรวงทอง ” เลขานุการพรรคเพื่อไทยว่า มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. รวมถึง อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข อย่างแน่นอน

ประเด็นที่ถูกหยิบมาขยายผลใหญ่กลางสภาอบนี้ หนีไม่พ้นความล้มเหลวในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด รวมถึงแผนจัดหาวัคซีนที่พลาดเป้า จนเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทะยานทะลุหลักหมื่น ข้าตัวเลขผู้เสียชีวิตยังเกิดปรากฏการณ์นิวไฮต์ไม่เว้นแต่ละวัน

ขณะที่นอกสภา รัฐบาลประยุทธ์ยังเผชิญกับแรงกดดัน ที่เวลานี้ไม่ได้มีแต่ผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆ หรือเป็นมือเบ็ดเตล็ด-มือผู้ใหญ่เหมือนที่ผ่านมา หากแต่ยังมีการเคลื่อนไหวมาจากเครือข่าย และบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม “หมอไม่ทน” ที่ก่อนหน้านี้รวมตัวแต่งคำ ยื่นข้อเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเข้าวัคซีน mRNA ให้ได้เร็วที่สุด และนำมาใช้เป็นวัคซีนหลักในการป้องกันการระบาด

หรือการชุมนุมเมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่พบความเคลื่อนไหว “ภาคีบุคลากรสาธารณสุข” สนับสนุน 3 ข้อเรียกร้องในการชุมนุม 1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องลาออกโดยไม่มีเงื่อนไข 2. ปรับลดงบประมาณสถาบัน-กองทัพ

สู่โควิด 3. เปลี่ยนวัคซีนซิโนแวค เป็นวัคซีน mRNA ยังไม่นับรวมการปลูกกระแสให้ผู้ได้รับผลกระทบ หรือญาติผู้เสียชีวิต ฟ้องร้อง พล.อ.ประยุทธ์ และผู้เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ที่ปรากฏออกมา ณ เวลานี้

ไม่ต่างไปจากปม “จัดซื้อเรือดำน้ำ” ของกองทัพเรือ เวลานี้กลายเป็นประเด็นร้อน ที่แม้ล่าสุดกองทัพเรือ จะถอนเรื่องเสนอของบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2-3 วงเงิน 22,500 ล้านบาท ออกจากร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามบัญชาของ พล.อ.ประยุทธ์ ไปแล้ว แต่ก็นำมาซึ่งเสียงทวงถามถึงเหตุผลและความจำเป็นในสถานะที่ประเทศกำลังเผชิญภัยรุกรานจากเชื้อไวรัส ลามเป็นเป้าสำคัญที่ไปเข้าทางฝ่ายค้าน ในการหยิบยกมาเป็นประเด็นขยายผลใหญ่กลางสภาฯ โดยเฉพาะสัญญาซื้อขาย ที่ทางกองทัพเรืออ้างว่าเป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ว่าท้ายที่สุดจะเป็นจีทูจีจริง หรือเก๊?

ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ สะท้อนวิกฤติศรัทธาของรัฐบาลที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่ต่างกับสนิมที่กำลังกัดกร่อน “เรือเหล็กประยุทธ์” อยู่ ณ เวลานี้ ยังไม่นับรวมเกมการเมืองที่กำลังรุกเร้าให้พรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวเพื่อตัดวงจร “ระบอบประยุทธ์” ที่ล่าสุด นายกรัฐมนตรีถึงขั้นประกาศกร้าวระหว่างประชุมครม. "ผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณ จะทิ้งผมก็ตามใจ"

จากนี้ต้องดูว่า พล.อ.ประยุทธ์ รวมถึงปึกัฐบาล จะแก้เกม “ขัดสนิม-ยาแนวอุดรอยรั่ว” เหล่านี้อย่างไร เพื่อให้เรือเหล็กลำนี้อับปางลง

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950094>

# กรุงเทพมหานคร

21 กรกฎาคม 2564

เกมการเมือง 'ศบค.-สร.' ลาก 'ทีมหมอ' ตัวประกัน



ท่ามกลางมหาวิกฤติโควิด “นักการเมือง” กลับไม่ใส่ใจความเป็นความตายของประชาชน นำประเด็นโรคระบาดมาเล่นการเมือง เปิดสงครามปากโต้ตอบกันชนิดไม่เห็นหัวประชาชน

“ซอมตาย” แบบ สิริระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ โดยการแกล้งข่าวในโรงศพ ประท้วงกรณีประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาของระบบสาธารณสุขได้ คนไทยจำนวนมากนอนรอความตายอยู่ที่บ้าน แม้กระทั่งยาฟาวิพิราเวียร์ ก็ไม่ได้กิน เพื่อปกป้องชีวิตของตัวเอง พร้อมกันนั้น “สิริระ” ยังเรียกร้องให้เปลี่ยนตัว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ กับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ ไม่ทันข้ามวัน ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โทงโงงของ “เสียน-เสียนหนู” ก็ตอบโต้สิริระผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Suphachai Jaismut ทันที

ประเด็นหลักๆ “ศุภชัย” ก็ชี้เป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้มีอำนาจเต็มในศบค. และย้ำแล้วย้ำอีกว่า “หนูไม่เกี่ยว” เพราะไม่มีชื่อใน ศบค. ดังนั้น หากจะตำหนิผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ก็ต้องมองย้อนไปที่ ศบค.

ด้านปัญหาวิกฤติโควิดในกรุงเทพฯ ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข “ศุภชัย” โยนไปที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ว่ากันตามจริง ความขัดแย้งระหว่างกรุงเทพมหานคร กับกระทรวงสาธารณสุข ก็เกิดขึ้นหลายระลอกแล้ว อย่างเช่น กรณีโครงการฉีดวัคซีน ที่ ศบค.ให้ กทม.เป็นแม่ข่ายฉีดคนเมืองกรุง แต่ทำไปได้สักพัก วัคซีนไม่พอ เลยต้องหยุดไป คนที่ลงทะเบียนไว้แน่นแสนก็ถูกเท หรือกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง จะแจกยาฟาวิพิราเวียร์ ให้ทุกคนที่ป่วยเป็นโควิดที่มานอนพักที่โรงพยาบาลสนาม กรุงเทพฯ ก็ถูกกระทรวงสาธารณสุขออกมาเบรก เพราะยานี้มีไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางหรืออาการหนักเท่านั้น

มีกฎหมายพรก.ภูมิใจไทย “ศุภชัย” อ้างถึงคำสั่งที่ 6/2564 เรื่องจัดตั้ง “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ซึ่งคำสั่งนี้ มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และผู้ว่าฯ อัศวิน ปลัดกระทรวงหลายกระทรวง เป็นรองผู้อำนวยการ

“...เป็นขณะที่ไม่มีคนดูและระบบสาธารณสุขของประเทศเป็นกรรมการ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่นายกฯ กับ ศบค. และ กทม. ตัดกระทรวงสาธารณสุขออกจากการแก้ปัญหาโควิดในกทม. สธ.พยายามคุมเชื้อเต็มที่ แต่วันหนึ่งนโยบาย ศบค. ซึ่งรับผิดชอบโดย เลขาฯสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก็ไล่คนกลับไปตจว. ด้วยการปิดแคมป์คนงาน ปิดร้านอาหาร คนจนจากชนบท ที่มาหากินในเมือง ต้องกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัด เอาเชื้อไปติดมากมาย รพ.ตจว. รับไม่ทันรับไม่ไหว เชื้อกระจายทั่วประเทศ คุมไม่ได้”

ว่ากันตามตรง วันที่ตัดสินใจปิดแคมป์คนงาน พล.อ.ประยุทธ์ ได้เรียก “คณะสาธารณสุข” รวมถึงรัฐมนตรีสาธารณสุข เข้าปรึกษาหารือด้วย นายกฯประยุทธ์ ไม่ได้ตัดสินใจเพียงลำพัง ดูเหมือนศุภชัยจะย้ายอยู่เรื่องเดียวว่า “หนูไม่เกี่ยว..หนูไม่ได้เป็น ศบค.”

ถ้าย้อนไปดูช่วงเริ่มต้นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ต้นเดือน มิ.ย. 2564 กระทรวงสาธารณสุข จับมือกระทรวงคมนาคม เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ โดย “หมอหนู” วางแผนให้มีการฉีดวัคซีนอื่นได้

ต่อมา “นายกฯบิ๊กตู่” เปรกสาธารณสุขไม่ให้มีการฉีดวัคซีนอื่นที่สถานีกลางบางซื่อ พร้อมกับให้จัดสรรวัคซีนไปให้ กทม. และประกันสังคม ช่วยกระจายกันฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทุกกลุ่ม แผนกระจายวัคซีน “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ของ กทม. เปิดให้ผู้ที่อายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเพิ่มจากระบบหมอพร้อม ผ่านจุดบริการ 25 จุด ถูกลมองว่า เป็นเกมหาเสียงทางการเมืองของผู้ว่าฯ อัศวิน

ทำนองเดียวกัน ศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ก็หนีไม่พ้นว่าเป็นการสร้างผลงานของพรก.ภูมิใจไทย เมื่อกระจายฉีดวัคซีนไปได้ไม่นาน เกิดปัญหาวัคซีนขาดแคลน จึงมีการเบรกแผนการฉีดของ กทม. โดยให้ศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ เป็นจุดบริการแห่งเดียว นอกจากนี้ ยังเปิดให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 โดยระบบบริการแบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงใน กทม. โครงการฉีดวัคซีน “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ก็กลับมาบริการอีกครั้ง โดยกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรวัคซีนแอสตราเซนเนกา 5 แสนโดส มาให้ กทม. ช่วยบริการฉีดให้กับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แรกก่อนหน้านั้น มีคนปล่อยข่าวว่า กทม.ได้วัคซีนมา 1.3 ล้านโดส แต่ยังไม่ได้อัดฉีดให้ประชาชน ปลัด กทม. ต้องออกมาให้ข่าวว่า ได้รับการจัดสรรวัคซีน เพียง 5 แสนโดส เท่านั้น

ท่ามกลางมหากฎโควิด “นักการเมือง” กลับไม่ใส่ใจความเป็นความตายของประชาชน นำประเด็นโรคระบาดมาเล่นการเมือง เปิดสงครามปากโต้ตอบกันชนิดไม่เห็นหัวประชาชน ที่โดนหางเลขเต็มๆ แบบเลี้ยงไม่ได้ ไม่พันท้ารายการสาธารณสุข โดยในวงประชุมคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ และไอซีที ในคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 เมื่อ 21 ก.ค. ที่มีวาระพิจารณางบประมาณของกรมควบคุมโรค โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.กับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าชี้แจง

หากไม่มีประเด็นร้อนวัคซีน ปลัด และอธิบดี อาจไม่ถูกรุมซักฟอกหนักถึงประเด็นจัดซื้อแต่วัคซีนซิโนแวค พร้อมทั้งขอให้เปิดเผยเอกสารสัญญา ราคา จำนวนซื้อวัคซีนแอสตราเซนเนกา เมื่อไม่ได้คำตอบก็ไปกว่าที่เคยเปิดเผย ทั้ง ส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล ก็ฟาดไปยัง “เสียหนู” ให้เปลี่ยนตัวข้าราชการบุชายัญแทน

จะว่าไปแล้ว ก่อนมาตรการล็อกดาวน์เพิ่ม 13 จังหวัด ช่วงเย็นวันที่ 19 ก.ค.2564 วงประชุม ศบค.ไม่เป็นการ พล.อ.ประยุทธ์ ได้เรียก อนุทิน ชาญวีรกูล และ “คณะสาธารณสุข” มาหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบฯ เพื่อสั่งการหลายประเด็น

ทีมความมั่นคงของนายกฯ ฝากความหวังในการสู้วิกฤติโควิด และวิกฤติการเมืองไว้กับ "ทีมหมอ" เพราะการเมืองถอยฉากออกมาในระยะห่าง จากเหตุที่ประชาชนไม่เชื่อมั่น ทว่านักการเมืองด้วยตัวเอง กลับกำลังลากทีมหมอที่พึ่งสุดท้ายไปเป็น“ตัวประกัน” เพื่อเอาชนะกันในเกมการเมือง

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/950111>